

**ผบ.เหล่าทัพหนุน คปป.**

ที่กองบัญชาการกองทัพไทย พล.อ.สมหมาย เกาฏีระ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ถึงทิศทางการปรองดองและความสามัคคีของคนในชาติว่า การปรองดองต่อไปจะมีคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติ (คปป.) เกิดขึ้น คิดว่าเป็นเรื่องสำคัญต่อการปรองดองของคนในชาติ เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนอยู่กันอย่างสันติสุข มีความรักต่อกัน ทั้งนี้เหล่าทัพทุกคนก็มีปกติสุขในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความปรองดองในประเทศชาติ

ด้าน พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ. กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก (นขต.ทบ.) และผู้บังคับหน่วยระดับกองพันทั่วประเทศ ถึงการตอบสนองงานรัฐบาลและ คสช. ในการสร้างความปรองดองว่า กองทัพบกตอบสนองนโยบายรัฐบาลและ คสช. อย่างชัดเจนในทุกๆ เรื่อง โดยปัจจุบันกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.) ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์และการปฏิรูป (คปป.) ที่ตนดูแลอยู่นั้น ทำงานสอดคล้องซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะ คปป. จะทำงานร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมทั้งจังหวัดและอำเภอ เพราะในพื้นที่จะรู้ดีว่ามีปัญหาอะไรบ้าง

“ดังนั้นผมจะให้ในส่วนทหาร อาทิตหารพัฒนา และ กกล.รส. ในพื้นที่เข้าไปดูแลอิทธิพลอำนาจมืดต่างๆ รวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชนที่ไม่เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น ดังนั้นจะต้องไปชี้แจงทำความเข้าใจ ขณะเดียวกันปัจจุบันกองทัพบกเน้นย้ำให้นรด. เข้าไปในพื้นที่ เป็นจิตอาสาเข้าไปพูด

คุยกับพ่อแม่พี่น้องถึงความถูกต้องและความ เป็นจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ทั้งปัญหาภัยแล้ง และปัญหาสังคมในปัจจุบันอีกด้วย”

ผู้สื่อข่าวถามอีกว่า การร่างรัฐธรรมนูญฝ่ายความมั่นคงมีความกังวลต่อการร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่ ผบ.ทบ. กล่าวว่า สื่อต้องเขียนให้ดี ลงข่าวให้ดี เพื่อให้การร่างรัฐธรรมนูญเดินต่อไปได้ เพราะจะเลือกตั้งต้องมีรัฐธรรมนูญก่อน ทั้งนี้ร่างรัฐธรรมนูญที่กำลังร่างอยู่นี้ คิดว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่มุ่งเน้นประชาชนเป็นหลัก และให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง อีกทั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) และรัฐบาลพยายามหากระบวนการปกครองที่ดี ที่สุดและเหมาะสมกับประเทศที่สุด เพื่อให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ดังนั้นไม่ต้องเป็นห่วง เพราะเป็นหน้าที่ของ กกล.รส. ในการทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ทางไกลทั่วประเทศ ว่าความจริงใจของรัฐบาลและ คสช. นั้นคืออะไร ส่วนกลุ่มมวลชนต่างๆ นั้นก็เป็นคนที่มีปัญหาที่ไม่อยากให้บ้านเมืองสงบ

พล.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก คสช. กล่าวภายหลังการประชุมสำนักงานเลขาธิการ คสช. ที่มี พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ. ในฐานะเลขาธิการ คสช. เป็นประธานว่า สำหรับการสร้างการรับรู้เรื่องการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญตามที่เลขาธิการ คสช. ได้สั่งการให้ทุกส่วนของ คสช. เร่งดำเนินการนั้น ล่าสุดหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.) ได้ดำเนินการอบรมครูฝึกนักศึกษาวิชาทหารในช่วงเดือน ต.ค.-พ.ย. 58 ให้มีความรู้เรื่องการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ จากนั้นในช่วง ธ.ค. 58 -มี.ค. 59 จะดำเนินการอบรมนักศึกษาวิชาทหารให้มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานกระบวนการและเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อนำไปบอกเล่าครอบครัวตลอดจนชุมชนต่อไป.